



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 9 สิงหาคม 2567

ปีที่: 45 ฉบับที่: 15805

Col.Inch: 43.38 Ad Value: 54,225

หัวข้อข่าว: เร่งกำจัดปลาทอมคางดำรับซื้อทำปุ๋ยแล้ว168ตัน

หน้า: 1(ล่าง), 8

PRValue (x3): 162,675

ศิลปิน: ชาว-ดำ

เร่งกำจัดปลาทอมคางดำ รับซื้อทำปุ๋ยแล้ว168ตัน

โฆษกกรมประมงแจงมาตรการกำจัด “ปลาทอมคางดำ” นำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพเห็นผล เดินเครื่องแค่ 7 วันมีเกษตรกรนำปลามาจำหน่ายแล้วกว่า 168 ตัน ลุยขยายจุดรับซื้อโดยเปิดรับแพปลาสมัครเป็นตัวแทนรวบรวมวัตถุดิบเพิ่ม

▶▶▶ ต่อ : ปลาทอมคางดำ -หน้า 8

ปลาทอมคางดำ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายสุวัจน์ วงศ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง กล่าวว่า จากนโยบายที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ ให้กรมประมง ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำปลาทอมคางดำ ที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปให้ประโยชน์ โดยผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกร นำไปใช้ในพื้นที่สวนยางในโครงการแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางนั้น ขณะนี้ กรมประมงรับสมัครผู้รวบรวมวัตถุดิบหรือแพปลา และตั้งจุดรับซื้อขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของปลาทอมคางดำแล้ว รวม 75 จุด

ทั้งนี้ หลังเริ่มดำเนินการมาเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม พบว่า มีเกษตรกรนำปลาทอมคางดำมาจำหน่ายแล้ว 168,029.50 กิโลกรัม และจัดส่งให้กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยหมักไปแล้วถึง 155,409.50 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม แพปลาผู้เข้าร่วมโครงการฯ บางรายรวมถึงประชาชนยังไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

นายสุวัจน์กล่าวต่อว่า กรมประมงจึงขอชี้แจงว่า ผู้รวบรวมวัตถุดิบปลาทอมคางดำหรือแพปลารายใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้รวบรวมปลาทอมคางดำสามารถยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มสมัครผู้รวบรวมและจำหน่ายวัตถุดิบ (ปลาทอมคางดำ) ตามประกาศกรมประมง ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่มีการแพร่ระบาด โดยการรับซื้อวัตถุดิบปลาทอมคางดำจากเกษตรกรและประชาชน แพปลาต้องรับซื้อกิโลกรัมละ 15 บาท จะได้รับค่ารวบรวมและค่าขนส่งไปยังหน่วยงานของพัฒนาที่ดินกิโลกรัมละ 5 บาท และเนื่องจากการรับสมัครผู้รวบรวมวัตถุดิบได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม แต่ยังไม่สามารถกระจายจุดรับซื้อให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรชาวประมงผู้จำหน่ายได้เพียงพอตามปริมาณของปลาทอมคางดำ กรมประมงจึงออกประกาศขยายการรับสมัครผู้รับซื้อวัตถุดิบหรือแพปลาเพิ่มเติมออกไปจากประกาศฉบับเดิมจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม

ในส่วนเกษตรกร ชาวประมงที่เป็นผู้จำหน่าย กรมประมงขออย่าว่า ขั้นตอนการนำปลาทอมคางดำมาขายนั้นไม่มีเงื่อนไขกำหนดในการรับซื้อ สามารถนำมาขาย ณ จุดรับซื้อต่างๆ ได้ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท ไม่จำกัดจำนวนซึ่งหากเกษตรกรผู้จำหน่ายมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1) ที่จับจากบ่อตนเอง ขอให้แจ้งข้อมูล ทบ.1 กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับซื้อเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ กรมประมงขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายแจ้งแหล่งน้ำที่จับและเครื่องมือที่จับกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับซื้อ เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา

การแพร่ระบาดของปลาทอมคางดำต่อไป ทั้งนี้ กำหนดเปิดจุดรับซื้อปลาทอมคางดำเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม หากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วกรมประมง และ กยท. จะพิจารณาขยายเวลารับซื้ออีกครั้ง

ด้าน นายสมพร เกื้อสกุล ประมงจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 6 แห่ง ประกอบด้วย อ.พระสมุทรเจดีย์ 4 แห่ง อ.เมือง 1 แห่ง และอ.บางบ่อ 1 แห่ง หลังเริ่มดำเนินโครงการฯ สำนักงานประมงจังหวัดได้แจ้งผู้สมัครทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดตามคู่มือของโครงการฯ พร้อมเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานงานกันโดยตรงกรณีประสบปัญหาหรือมีข้อติดขัดต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,500

Section: กีฬา/วิทยากร-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 9 สิงหาคม 2567

ปีที่: 75 ฉบับที่: 24307

หน้า: 17(ล่างขวา)

Col.Inch: 97.06 Ad Value: 145,590

PRValue (x3): 436,770

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปลูกไม้แซมยางพารา รายได้เสริมเดือนละ 2 หมื่น

ปลูกไม้แซมยางพารา รายได้เสริมเดือนละ 2 หมื่น



ราคาป่าล้มร่วง ราคาขางตกช่วงนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ใดๆสำหรับนายสมศักดิ์

ไสเพี้ย เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด เจ้าของสวนไม้เลื้อยหวานแห่งบ้านต้นโพธิ์ ต.นางอ.ห้วยยอด จ.ตรัง...

เพราะปลูกไม้แซมยางพาราเป็นอาชีพเสริม

“ปลูกไม้เลื้อยหวานสีทองมา 12 ปีแล้ว ปลูกในร่องยาง เนื้อที่ 20 ไร่ ปีนี้ที่สหกรณ์การเกษตรห้วยยอดมาอีก 1 แสน ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 200 ตัน ปลูกขายหน่อที่ตลาดใกล้บ้าน กิโลละ 60 บาท ส่วนลำต้นขายให้นากุ้งเมตรละ 8 บาท ตัดขายเฉลี่ยสัปดาห์ละ 800 ตัน ส่งให้เจ้าของนากุ้ง ทั้งในตรังและจังหวัดใกล้เคียง เขามบอกว่าใช้ไม้ไผ่ต้นทุนจะถูกกว่า ทนทาน มีอายุใช้งาน 5-6 ปี”

สมศักดิ์ บอกว่า เฉพาะไม้อย่างเดียวเดือนหนึ่งสร้างรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ส่วนเงินที่กั้ม่าจะเป็นค่าต้นทุน ค่าปุ๋ย ค่า





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,500

Section: กีฬา/วิทยากร-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 9 สิงหาคม 2567

ปีที่: 75

ฉบับที่: 24307

หน้า: 17(ล่างขวา)

Col.Inch: 97.06 **Ad Value:** 145,590

PRValue (x3): 436,770

คลิป: 8:55

หัวข้อข่าว: ปลุกไม้แซมยางพารา รายได้เสริมเดือนละ 2 หมื่น

วางท่อน้ำ ตอนนี้เป็นพื้นที่แถวนี้มีคนปลุกไม้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทำแล้วรายได้ดี ใช้เวลาปลุกแค่ 8 เดือนก็เก็บหน่อ ตัดลำต้นขายได้แล้ว

“จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากเราจะทำอย่างไรให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่ม นอกเหนือจากอาชีพหลักยางและปาล์มเป้าหมาย

ของสหกรณ์ต้องการให้สมาชิกชำระหนี้ได้ ไม่อยากให้สมาชิกมีรายได้ทางเดียวเพราะยางและปาล์มราคาไม่แน่นอน จึงได้มีการประชุมร่วมกันว่า ใครอยากมีอาชีพเสริมอะไร ให้เสนอโครงการเข้ามา บางรายก็ปลุกพืชผัก ทำเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลุสัตว์ เลี้ยงหมู ไก่ไข่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลุกหญ้าเลี้ยงสัตว์ บางรายก็ปลุกไม้ เป็นเงินกู้ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (เสริม) สมาชิกสหกรณ์ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ต่อราย ระยะเวลาทุกปีต่อปี โดยไม่มีดอกเบี้ย”

นางสาวพิมพ์ฉวี ตรีรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด บอกว่า โครงการนี้สหกรณ์ได้ทำมา 5 ปีแล้ว มีสมาชิกมาขอกู้เพิ่มขึ้นทุกปี

อย่างปีที่แล้วขอมมา 74 ราย ปีนี้มีเพิ่มขึ้นเป็น 94 ราย วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 แสน ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ทุกๆปีจะตั้งงบไว้ที่ 1 ล้าน แต่ปีนี้เพิ่มเป็น 5 ล้าน เพราะสมาชิกสนใจมากขึ้น โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์เองไม่ได้กู้จากภายนอกแต่อย่างใด

ปัจจุบันสหกรณ์

การเกษตรห้วยยอด จำกัด มีสมาชิก 4,700 ราย ส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์ม น้ำมัน รายได้ของสหกรณ์ส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจบริการ โดยปล่อยสินเชื่อให้สมาชิก ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่อัตราร้อยละ 3 ซึ่งสัดส่วนเงินกู้กับเงินฝากใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีธุรกิจปืมน้ำมันอีก 2 แห่ง ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย อาทิ อุปกรณ์การตลาดและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยา เครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น ให้บริการเช่าห้องประชุม สามารถจุคนได้ 700 คน.

ชาติชาย สิริพัฒน์



8 ส.ค. 2567 14:34 น.


เกษตร > นโยบายการเกษตร ไทยรัฐออนไลน์

กยท.-MRB มาเลเซีย หรือสร้างเสถียรภาพราคายางยั่งยืน และความพร้อมรับกฎ EUDR

-n n n+ [Brightness icon] [Volume icon]


[Bookmark icon] [Share icon]

Following ดูทั้งหมด →



ข่าวเกษตร

ติดตาม



ไทยรัฐโพล

ใครเป็นผู้เลือกซื้อสินค้า/บริการ ให้กับคุณ

ตัวคุณเอง

ครอบครัว/ญาติพี่น้อง

เพื่อน/คนรู้จัก

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/คนขับรถ

อื่นๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อ กิจกรรมทางการตลาดโดยยึดหลัก ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กยท.-MRB ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางยั่งยืน เสริมสร้างความสัมพันธ์ 2 ประเทศ ตลอดทั้งการสำรวจโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนภาคการค้ายาง พร้อมเผยความพร้อมในการตรวจสอบย้อนกลับยางของไทยต่อกฎ EUDR

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2567 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลม โดยมี นายเพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำหารือ พร้อมด้วย นายสุชัทศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้ว่ากยท. ร่วมหารือกับ Malaysian Rubber Board (MRB) โดย Dato' Dr. Zairossani Mohd Nor ผู้อำนวยการ MRB, องค์กรพัฒนาเกษตรกรายย่อยเพื่อลงทุนยางพารา (RISDA) และสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่งมาเลเซีย (Margma) รวมถึงคณะผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมยางมาเลเซีย ร่วมนำเสนอความพร้อมในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับยางของไทย ภายใต้กฎระเบียบ EUDR หวังยกระดับผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า 2 ประเทศ ตลอดจนสำรวจโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในภาคการค้ายาง



นายเพิก กล่าวว่า ด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ที่ต้องการจะพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของทั้งสองประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่ม เพื่อประโยชน์ในด้านการค้า การลงทุน และภาคอุตสาหกรรมของยางพารา กับทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนภาคอุตสาหกรรมมาเลเซียในครั้งนี้ กยท. ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือนี้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสร้างความความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ



ประธานกรรมการ กยท. กล่าวถึงการนำเสนอความพร้อมของไทยต่อกฎระเบียบ EUDR ว่า ไทยได้ดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยนำร่องในอุตสาหกรรมยางล้อ และได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนำมาปรับปรุงระบบเป็น version ล่าสุด ที่พร้อมจะให้ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารไปใช้ ประกอบการแสดงผลที่มาของผลิตภัณฑ์เข้าสู่สหภาพยุโรปได้ นอกจากนี้ กยท. ได้มีการสื่อสารและเจรจาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ ตลาดเครือข่าย ประมาณ 500 แห่งทั่วประเทศ และตลาดกลางยางพาราของ กยท. ทั้ง 8 แห่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยางพารา และตลาดของผลิตภัณฑ์ยางพาราของ ทั้ง 2 ประเทศควรร่วมแลกเปลี่ยนการแนวทางการทำงานของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และควรพัฒนาฝีมือแนวทางปฏิบัติ หรือขั้นตอนการดำเนินการในฐานะประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้จ่ายธรรมชาติร่วมกัน





นายเพ็ก กล่าวต่อว่า สินค้า EUDR และ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของไทย ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ ประกอบกิจการยาง สมาคมยางล้อรถยนต์ของไทย (TATMA) ตลอดจนคณะกรรมการสหภาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการและสมาคมมีความกังวล คือ ปริมาณสินค้าในตลาดเครือข่ายและตลาดกลางยางพาราของ กยท. อาจไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งขณะนี้ กยท. บริหารจัดการผลผลิตให้รองรับการตรวจสอบย้อนกลับให้ได้มากที่สุด ดังนั้น ทั้ง 2 ประเทศ ควรผลักดันมาตรฐานการจัดการยางพาราเพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งจะหารือร่วมกันในเดือนกันยายนนี้





ประธานบอร์ด กยท. เผยถึงนโยบายการสร้างเสถียรภาพราคายางที่ยั่งยืนของไทย ว่า ที่ผ่านมากยท. ได้มีการสนับสนุนการทำสวนยางยั่งยืน โดยการนำเอาระบบ GAP มาส่งเสริมให้แก่เกษตรกร รวมถึงการส่งเสริม ระบบตลาดกลางแก่เกษตรกรรายย่อย ลดการเก็งกำไรของพ่อค้าคนกลาง ทำให้ราคายางมีเสถียรภาพและส่งผ่านไปยังเกษตรกรรายย่อยโดยตรง ตลอดจนส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่โดยให้ เกษตรกรมีการจัดหาวัตถุดิบร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตรักษาสมดุลผลผลิตในตลาด





"หวังว่าเวทีหารือระหว่างสองประเทศในครั้งนี้ จะมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราของอาเซียน" นายเพิก กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นหารือที่สำคัญระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งพูดถึงประเด็นตลาดซื้อ-ขายคาร์บอนของประเทศไทย-มาเลเซีย ซึ่งที่ผ่านมา กยท. สนับสนุนการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ผ่านการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ทั้งนี้ กยท. มีความสนใจเข้าร่วมการพัฒนาตลาดคาร์บอนในมาเลเซีย ซึ่ง กยท. ได้พัฒนารูปแบบความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนคาร์บอนสะสมในพื้นที่ สวนยางพารา ประเด็นการสร้างควมยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมยางในภาคกลางน้ำและปลายน้ำ





โดย กยท. ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลผลิตที่ยั่งยืนสู่ผู้ประกอบการ โดยมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยและความต้องการของผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ดังนั้น กยท. มีความยินดีที่จะร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ผลผลิตจากยางธรรมชาติ ตลอดจนการค้า การลงทุนและการตลาดกับ MRB คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิต และอุตสาหกรรมยางตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มากยิ่งขึ้น และประเด็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานวิจัยต้นน้ำ

กยท. ได้พูดถึงการพัฒนาเครื่องมือกรีดยางด้วยเครื่องจักร โดยนำระบบกรีดยางที่มีความเป็นไปได้เพื่อปรับใช้ให้ เหมาะกับสถานการณ์ของแรงงานกรีดยาง รวมถึงการเพิ่มผลผลิตด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางใช้ฮอร์โมนเอทธิลีนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งผลลัพธ์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า ทั้ง 2 แนวทางสามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน และวัตถุดิบได้ดี ดังนั้น ไทยยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ MRB เพื่อยกระดับงานวิจัยนำไปสู่ การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรสถาบันเกษตรกร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืนต่อไป.





สนใจพื้นที่โฆษณาติดต่อ 064-225-5646
AC NEWS 02-042-5723

AD
728X91 px

หน้าหลัก เศรษฐกิจ/การเงิน/กองทุน การตลาด/ไอที/ยานยนต์ ไลฟ์สไตล์/ท่องเที่ยว/กีฬา คุณภาพชีวิต/ประชาสัมพันธ์ ทวีออนไลน์ ติดต่อเรา

09-08-2024



การค้า-อุตสาหกรรม



กยท. เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ส่งต่อนวัตกรรมยางสร้างประโยชน์สู่สังคม

Acnews
สนใจพื้นที่โฆษณาติดต่อ
086-985-6832
300x250 px AD



Pages
2 910 599
Hitotv.com

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 9, 2024, 9:32 am



การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 (จังหวัดนครพนม) นำโดย นายไบน้อย สุวรรณชาตรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย นางสาวอรอนงค์ อารินวงศ์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงาน กยท. ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพาราให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลพนอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนอม และโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จังหวัดนครพนม โดยมีนายวรชัย ตันภักดี นายกองคการบริหารส่วนตำบลพนอม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราไปเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชน





สำหรับที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยยางพาราส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ กยท. ได้มอบทุนนอนยางพาราสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ชุด ทุนมือทางการแพทย์ จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระจายยางพารา จำนวน 20 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นสูง สามารถคืนตัวได้ในสภาพเดิม แข็งแรงและทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขับขี่และการจราจร ถึงคัดแยกขยะ จำนวน 5 ชุด เพื่อให้จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และ ทุนยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จำนวน 3 ชุด ซึ่งมีความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ ง่ายต่อการนำไปใช้งาน บุคคลทั่วไปจึงสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง โดยนวัตกรรมจากยางพาราที่มอบให้หน่วยงานดังกล่าว ผลิตจากน้ายางพาราธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน นอกจากจะเป็นการกระตุ้นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังเป็นการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย





บันทึกโดย : Admin วันที่ : 08 ส.ค. 2567 เวลา : 15:58:13



หน้าหลัก
ข่าวเด่น

- เศรษฐกิจ
- หุ้นทอง
- เศรษฐกิจ-ทวีจัยเศรษฐกิจ
- แบงก์-นอนแบงก์
- กองทุนรวม
- เอสเอ็มอี
- ประกัน

- การตลาด/ไอที
- การค้า-อุตสาหกรรม
- ไอที
- การตลาด
- วิทยาศาสตร์
- อสังหาริมทรัพย์
- ยานยนต์

- ไลฟ์สไตล์และกีฬา
- บันเทิงไทย-เทศ
- แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
- สุขภาพ
- กีฬา

- คุณภาพชีวิต/ประชาสัมพันธ์
- การศึกษา-สิ่งแวดล้อม
- ซีเอสอาร์-เอชอาร์
- ชาวประชาสัมพันธ์

ทีวีออนไลน์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

Copyright © ACNEWS 2012



1

**การยางแห่งประเทศไทยRAOT**

22 ชม. · 🌐

🛒 กยท. เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ส่งต่อนวัตกรรมยางสร้างประโยชน์สู่สังคม 🌱🍌🌟

📍วันนี้ (8 ส.ค. 67) การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 (จังหวัดนครพนม) นำโดย นายไบน้อย สุวรรณชาติ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย นางสาวอรอนงค์ อารินวงศ์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงาน กยท. ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพารา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลพนอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลพนอม และโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จังหวัดนครพนม โดยมีนายวราชัย ดีบุกคำ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลพนอม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราไปเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชน สำหรับที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยยางพาราส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ กยท. ได้มอบ ที่ดินยางพาราสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ไร่ ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรวยจรรยาพารา จำนวน 20 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นสูง สามารถคืนตัวได้ในสภาพเดิม แข็งแรงและทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขับขี่และการจราจร ถึงคิดแยกขยะ จำนวน 5 ชุด เพื่อให้จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จำนวน 3 ชุด ซึ่งมีความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ ง่ายต่อการนำไปใช้งาน บุคคลทั่วไปจึงสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง โดยนวัตกรรมจากยางพาราที่มอบให้หน่วยงานดังกล่าวผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน นอกจากจะเป็นการกระตุ้นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังเป็นการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย

การยางแห่งประเทศไทย

www.raot.co.th

#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #RAOT #CSR #ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสังคม #หุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา #ที่ดินยาง #ถุงมือยาง #Margma #EUDR



+5

23

1 ความคิดเห็น แชร์ 7 ครั้ง

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

เกี่ยวข้องกับมากที่สุด



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z



สักการะ อนุคำ



22 ชม. ถูกใจ ตอบกลับ



1



บลูชีพ

14 ชม. · 🌐



กยท. เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์ยางพารา
ส่งต่อนวัตกรรมยางสร้างประโยชน์สู่สังคม

วันนี้ (8 ส.ค. 67) การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 (จังหวัดนครพนม) นำโดย นายไบน้อย สุวรรณชาติ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย นางสาวอรอนงค์ อารินวงศ์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงาน กยท. ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพารา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนอม และโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จังหวัดนครพนม โดยมีนายวราชัย ดีบุกคำ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราไปเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชน

สำหรับที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยยางพาราส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ กยท. ได้มอบที่นอนยางพาราสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ชุด ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรวยจรรยาพารา จำนวน 20 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นสูง สามารถคืนตัวได้ในสภาพเดิม แข็งแรงและทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขับขี่และการจราจร ถึงคัดแยกขยะ จำนวน 5 ชุด เพื่อให้จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จำนวน 3 ชุด ซึ่งมีความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ ง่ายต่อการนำไปใช้งาน บุคคลทั่วไปจึงสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง โดยนวัตกรรมจากยางพาราที่มอบให้หน่วยงานดังกล่าวผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้จะเป็นการกระตุ้นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังเป็นการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย



1

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z



เศรษฐกิจในประเทศไทย 7 วัน กำจัดปลาหมอคงดำได้แล้วกว่า 1.68 แสนกิโล กรมประมงแจงมาตรการกำจัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2567 - 13:28 น.



กรมประมง แจงมาตรการกำจัดปลาหมอคงดำเพื่อนำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพ หลังเดินเครื่อง 7 วัน กำจัดได้แล้วกว่า 1.68 แสนกิโลฯ

วันที่ 8 สิงหาคม 2567 นายสุวิบูรณ์ วงศ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง กล่าวว่า ตามที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้กรมประมง ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำปลาหมอคงดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ โดยผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่สวนยางในโครงการแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางนั้น

- จับตาพายุลูกใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิก-กรมอุตุฯเตือนฝนตกหนัก 11-14 ส.ค.นี้
- เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนสิงหาคม 2567 เงินเข้าพวงนี้
- เช็กแคมเปญเงินฝาก 3 แบงรัฐ เดือน ส.ค. 67 เสนอดอกเบี้ยพิเศษ ปลอดภัย

ในขณะที่กรมประมงได้มีการรับสมัครผู้รวบรวมวัตถุดิบหรือแพปลา และตั้งจุดรับซื้อขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของปลาทอมคางดำแล้วรวมจำนวน 75 จุด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\)](#) และ [\(Cookies Policy\)](#)

ยอมรับ

X

รวมเกษตรกรนำปลาทอมคางดำมาจำหน่ายแล้วรวม 168,029.50 กิโลกรัม และเดจตส่งให้กรมพัฒนาที่ดินเพื่อนำไปผลิตปุ๋ยหมักไปแล้วถึง 155,409.50 กิโลกรัม

แต่อย่างไรก็ตาม แพปลาผู้เข้าร่วมโครงการบางราย รวมถึงประชาชนยังไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน โดยปรากฏเป็นข่าวว่าผู้ประกอบการแพปลาสมุทรปราการยังไม่กล้ารับซื้อปลาทอมคางดำ เหตุกังวลความไม่ชัดเจนของภาครัฐ เนื่องจากมีการส่งต่อข้อมูลในกลุ่มผู้ประกอบการแพปลาด้วยกันว่า “ทั้งผู้รับซื้อและผู้ขายจะต้องมีใบอนุญาต” และไม่สามารถคุมราคาตามที่รัฐกำหนดได้ รวมถึงปริมาณที่จังหวัดสามารถรับซื้อได้น้อยต่อวันอาจเป็นภาระต่อผู้รวบรวมผลผลิต”

กรมประมงจึงขอเรียนชี้แจงว่า ผู้รวบรวมวัตถุดิบปลาทอมคางดำ หรือแพปลารายใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้รวบรวมปลาทอมคางดำ สามารถยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มสมัครผู้รวบรวมและจำหน่ายวัตถุดิบ (ปลาทอมคางดำ) ตามประกาศกรมประมง ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่มีการแพร่ระบาด

โดยการรับซื้อวัตถุดิบปลาทอมคางดำจากเกษตรกรและประชาชน แพปลาจะต้องรับซื้อในราคา กิโลกรัมละ 15 บาท ซึ่งจะได้รับค่ารวบรวมและค่าขนส่งไปยังหน่วยงานของพัฒนาที่ดิน กิโลกรัมละ 5 บาท และเนื่องจากการรับสมัครผู้รวบรวมวัตถุดิบได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 แต่ยังไม่สามารถกระจายจุดรับซื้อให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรชาวประมงผู้จำหน่ายได้เพียงพอตามปริมาณของปลาทอมคางดำ กรมประมงจึงออกประกาศขยายการรับสมัครผู้รับซื้อวัตถุดิบหรือแพปลาเพิ่มเติมออกไปจากประกาศฉบับเดิมจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2567

ในส่วนขอเกษตรกร ชาวประมง ที่เป็นผู้จำหน่าย กรมประมงขอเน้นย้ำว่า ขั้นตอนการนำปลาทอมคางดำมาขายนั้น ไม่มีเงื่อนไขกำหนดในการรับซื้อ สามารถนำมาขาย ณ จุดรับซื้อต่าง ๆ ได้ในราคา กิโลกรัมละ 15 บาท ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งหากเกษตรกรผู้จำหน่ายมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1) ที่จับจากบ่อตนเอง ขอให้แจ้งข้อมูล ทบ.1 กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับซื้อ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ กรมประมงขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายแจ้งแหล่งน้ำที่จับและเครื่องมือที่จับกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับซื้อ เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาทอมคางดำต่อไป โดยกำหนดเปิดจุดรับซื้อปลาทอมคางดำเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2567 และหากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วกรมประมง และ กยท. จะร่วมกันพิจารณาการขยายเวลารับซื้ออีกครั้ง

ด้านนายสมพร เกื้อสกุล ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 4 แห่ง อำเภอเมือง 1 แห่ง และอำเภอบางบ่อ 1 แห่ง

ซึ่งหลังจากเริ่มดำเนินโครงการ ทางสำนักงานประมงจังหวัดได้แจ้งผู้สมัครทั้ง 6 แห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดตามคู่มือของโครงการ พร้อมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่กยท. และผู้รวบรวมผลผลิตซึ่งเป็นแพปลา ได้ประสานงานกันโดยตรงในกรณีประสบปัญหาหรือมีข้อติดขัดต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์



สถานการณ์การรับซื้อ-ส่งมอบปลาหมอคางดำ

ทุกพื้นที่การระบาด ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2567

กำจัดออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
บ่อเลี้ยงเกษตรกร และบ่อร้าง
รับซื้อ กิโลกรัมละ **15** บาท



รับซื้อแล้ว

168,029.50 กิโลกรัม



ส่งให้กรมพัฒนาที่ดินผลิตน้ำหมักชีวภาพแล้ว

155,409.50 กิโลกรัม





1



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19 ชม. · 🌐



ฉก.พญานาคราช จับยาเสพติดจำนวน 1,291 กิโลกรัม ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : <https://www.moac.go.th/news-preview-461591791296>
<https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/86873>



👍 20

แชร์ 2 ครั้ง

👍 ถูกใจ

👍 แสดงความคิดเห็น

👍 แชร์



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z



ไทยแบบลอยด์

8 ส.ค. 2024



ฉก.พญานาคราชจับยางฯเดือน1,291กิโลกรัมพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์



พ.อ.รวิรัถย์ สัตตบุศย์ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช (ฉก.พญานาคราช) เปิดเผยภายหลังสนธิกำลังร่วมกับนายเมธาสิทธิ์ คนการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ด้านกักกันสัตว์ กรมวิชาการเกษตร พ.ต.ท.อัครเดช ปิ่นทองพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจยึดยางพาราแผ่นดิบน้ำหนักรวม 1,291 กิโลกรัม ในพื้นที่ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ฉก.พญานาคราชได้รับรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรประเภทยางพาราแผ่นดิบจากประเทศเมียนมา เข้ามายัง

ประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ (ช่องซี) ในพื้นที่ ต.ชัยเกษม จึงร่วมกันวางแผนการสืบสวนพร้อมติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวในพื้นที่ จนกระทั่งพบรถยนต์ทะเบียน 3ตบฝ 8997 กรุงเทพมหานคร ขับรถมาจากพื้นที่ช่องซี อ.บางสะพาน จึงได้สะกดรอยติดตามรถยนต์คันดังกล่าวไปจนถึงร้านเช่าการยางในอ.บางสะพาน และพบว่ามี การขนยางพาราลงจากรถยนต์ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและเข้าทำการตรวจสอบ พบยางพาราแผ่นดิบ 1,291 กิโลกรัม

จากการสอบสวน น.ส.วาสนา (ขอสงวนนามสกุล) คนขับรถให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายอภิชัย(สงวนนามสกุล) ให้ขนยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านมาส่งที่ร้าน โดยจะได้รับค่าจ้างกิโลกรัมละ 2 บาท ทำมาแล้วกว่า 1 ปี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ควบคุมตัวน.ส.วาสนา พร้อมรถยนต์รวมทั้งยางพาราของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ธงชัย ดำเนินคดี

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ข่าวอาชญากรรมวันนี้

เปลี่ยนการแสดงผล
ccc
ขนาดตัวอักษร
- ก +



ค้นหา

ไทยคู่ฟ้า



(<https://www.youtube.com/c/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%>)



(<https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman>)

ด้านเศรษฐกิจ



ฉก.พญานาคราช จับยางพาราเถื่อน จำนวน 1,291 กิโลกรัม ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ฉก.พญานาคราช จับยางพาราเถื่อน จำนวน 1,291 กิโลกรัม ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น. พันเอกรวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช (ฉก.พญานาคราช) เปิดเผยภายหลังสนธิกำลังร่วมกับนายเมธาสิทธิ์ คนการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ด้านกักกันสัตว์ กรมวิชาการเกษตร พ.ต.ท.อัครเดช ปิ่นทองพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.คลองแกง

จว.สงขลา ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช และ สก.ธงชัย ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจยึดยางพาราแผ่นดิบ จำนวน 1,291 กิโลกรัม ในพื้นที่ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า ฉก.พญานาคราชได้รับรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรประเภทยางพาราแผ่นดิบจากประเทศเมียนมาร์ เข้ามายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ (ช่องซี) ในพื้นที่ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ฉก.พญานาคราช และ สก.ธงชัย ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันวางแผนการสืบสวนพร้อมติดตามพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวในพื้นที่ จนถึงเวลาประมาณ 12.30 น. พบรถยนต์ทะเบียน 3ฒห 8997 กรุงเทพมหานคร ขับรถมาจากพื้นที่ช่องซี อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้สกัดรถยนต์ตามรถยนต์คันดังกล่าวไปจนถึงร้านเช่าการยาง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้มีการขนยางพาราลงจากรถยนต์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและเข้าทำการตรวจสอบ พบยางพาราแผ่นดิบ จำนวน 1,291 กิโลกรัม ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ น.ส.วาสนา ชูพันธ์ ในฐานะคนขับให้ทราบว่าได้รับการว่าจ้างจากนายอภิชัย เตือนวีระเดช ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเช่าการยาง ให้ขนยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านมาส่งที่ร้าน โดยจะได้รับค่าจ้างคิดเป็นกิโลกรัมละ 2 บาท ท่ามาแล้วกว่า 1 ปี จึงได้ทำการแจ้งข้อหาและจับกุม เบื้องต้นพบว่ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 จึงได้ยึดรถยนต์รวมทั้งของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธงชัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อัลบั้มภาพ



ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2567 (<https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/86906>)



คลัง-กทช.-สำนักงานสลาทกา จ่อ สัญจร "พังงา" 14 ส.ค.นี้ เร่งโปรโมต... (<https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/86903>)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม



9 ส.ค. 2567 07:15 น.

ข่าว > ทวีไทย > ใต้ ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ปลูกไผ่แซมยางพารา รายได้เสริมเดือนละ 2 หมื่น

-n ก ก+

ข่าวแนะนำ



agricultural-products

ความสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ยางพารา อ.แสวงหา ปลูกขายเป็นรายได้เสริมออกฤดูทำนา



agricultural-products

ชาวสวนสตุล ปลูกผักเหลียงแซมตามร่องสวนยางฯ เก็บขายได้เดือนละกว่า 1.2 หมื่นบาท



สมุทรสงครามรับซื้อปลาหมอควางดำศึกศึก เจ้าของบ่อกุ้งยี่สารครวญ จับเท่าไรก็ไม่หมด

เช่นมรดกเลือด! พี่เขยห้ามน้องเมียถกแทงดับ | 6 ส.ค. 67 | ข่าวเที่ยงไทยรัฐ

Following

ดูทั้งหมด →



ข่าวเกษตร

ติดตาม



ไทยรัฐไพล

คุณคิดว่าการเรียนพิเศษจำเป็นหรือไม่

จำเป็น

ไม่จำเป็น

การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อ กิจกรรมทางการตลาดโดยยึดหลัก ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ราคาปาล์มร่วง ราคายางตกช่วงนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ใดๆ สำหรับนายสมศักดิ์ ใสเพ็ญ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด เจ้าของสวนไผ่เลี้ยงหวาน แห่งบ้านต้นโพธิ์ ต.นาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง... เพราะปลูกไผ่แซมยางพาราเป็นอาชีพเสริม

“ปลูกไผ่เลี้ยงหวานสีทองมา 12 ปีแล้ว ปลูกในร่องยาง เนื้อที่ 20 ไร่ ปีนี้ผู้สหกรณ์การเกษตรห้วยยอดมาอีก 1 แสน ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 200 ต้น ปลูกขายหน่อที่ตลาดใกล้บ้านกิโลละ 60 บาท ส่วนลำต้นขายให้นากุ้ง เมตรละ 8 บาท ตัดขายเฉลี่ยสัปดาห์ละ 800 ต้น ส่งให้เจ้าของนากุ้ง ทั้งในตรังและจังหวัดใกล้เคียง เขาบอกว่าใช้ไผ่ต้นทุ่นจะถูกกว่า ทนทาน มีอายุใช้นาน 5-6 ปี”





สมศักดิ์ บอกว่า เฉพาะไผ่อย่างเดียวเดือนหนึ่งสร้างรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ส่วนเงินที่กู่มาจะเป็นค่าต้นทุน ค่าปุ๋ย ค่าวางท่อน้ำ ตอนนี้พื้นที่แถวนี้มีคนปลูกไผ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทำแล้วรายได้ดี ใช้เวลาปลูกแค่ 8 เดือนก็เก็บหน่อ ตัดลำต้นขายได้แล้ว





FREE GAMES
FREE OF ADS

AKBOO
THE WEB3 GAME CHANGER

PLAY NOW





“จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากเราจะทำอย่างไรให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่ม นอกเหนือจากอาชีพหลักยางและปาล์ม เป้าหมายของสหกรณ์ต้องการให้สมาชิกชำระหนี้ได้ ไม่อยากให้สมาชิกมีรายได้ทางเดียว เพราะยางและปาล์มราคาไม่แน่นอน จึงได้มีการประชุมร่วมกันว่าใครอยากมีอาชีพเสริมอะไร ให้เสนอโครงการเข้ามา บางรายก็ปลูกพืชผัก ทำเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลาสัตว์ เลี้ยงหมู ไก่ไข่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ บางรายก็ปลูกไผ่ เป็นเงินกู้ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (เสริม) สมาชิกสหกรณ์ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ระยะเวลากู้ปีต่อปี โดยไม่มีดอกเบี้ย”







นางสาวพิมพ์ฉัตร ศิริรักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด บอกว่าโครงการนี้สหกรณ์ได้ทำมา 5 ปีแล้ว มีสมาชิกมาขอปลูกเพิ่มขึ้นทุกปี อย่งปีที่แล้วขอมา 74 ราย ปีนี้มีเพิ่มขึ้นเป็น 94 ราย วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 แสน ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ทุกๆปีจะตั้งงบไว้ที่ 1 ล้าน แต่ปีนี้เพิ่มเป็น 5 ล้าน เพราะสมาชิกสนใจมากขึ้น โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์เอง ไม่ได้กู้จากภายนอกแต่อย่างใด

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด มีสมาชิก 4,700 ราย ส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน รายได้ของสหกรณ์ส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจบริการ โดยปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่อัตราร้อยละ 3 ซึ่งสัดส่วนเงินกู้กับเงินฝากใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีธุรกิจปั้มน้ำมันอีก 2 แห่ง ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย อาทิ อุปกรณ์การตลาดและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยา เครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น ให้บริการเช่าห้องประชุม สามารถจุคนได้ 700 คน.

ชาติชาย ศิริพัฒน์



อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เทรดทองCFDs กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ | เรียนรู้เพิ่มเติม

โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลในการใช้แพลตฟอร์ม MT4/MT5

IC Markets | Sponsored

สมัคร

ทำไมทุกคนถึงรีบซื้อบ้านคอนเทนเนอร์ขนส่งเหล่านี้? ลองดูข้างใน

ค้นหาข้อเสนอบ้านคอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าที่ดีที่สุดในพื้นที่ของคุณ - ดูราคา

บ้านคอนเทนเนอร์ | ค้นหาโฆษณา | Sponsored



บ้านสำเร็จรูปพร้อมห้องน้ำและอ่างอาบน้ำในราคาใหม่ (2024)

Local Plan | Sponsored

ค้นหาเลย

ผู้สูงอายุหลายๆ คนยังไม่รู้ว่าประกันรถยนต์เกือบฟรีตามอายุ! (ค้นหาที่นี่)



1



Art of

1 วัน · 🌐



[Art of Showcase]

กระเป๋าทรงหุรีที่มาในลุคสุดชัดแฉ่างอย่างเส้นมามา ชวนให้คิดถึงราคาสุดแตกต่างของกระเป๋าแบรนด์เนม และน่ายางพารา

น่ายางพาราไทย วัสดุดิบที่แสนธรรมดาที่ทุกคนเคยรู้จัก กลายร่างสู่กระเป๋าสุดพิเศษ ที่สื่อสารด้วย 'มามา' อาหารประทังชีวิตช่วงสิ้นเดือนของประชาชนเดินดินทั่วไป

การออกแบบเพิ่มมูลค่าให้กับน่ายางพาราไทย ที่ Zao_nui หรือ สมิตา หวังพัฒนกุลชัย แฉ่างยังชวนมาตั้งคำถามในโลกที่ราคาวัตถุดิบพื้นฐานอย่างน่ายางพาราราคาตกต่ำ แต่กระเป๋าแบรนด์เนมกลับมีราคาสูงลิ่วผ่านการทดลองทำเท็กซ์เจอร์ใหม่ๆ จากน่ายางพารา ออกมาเป็นเส้นมามาที่เราคุ้นเคย

🔒 ทำไมถึงสนใจใน 'ยางพารา' ?

ด้วยความที่เก็ดและโดกับต้นยางพารา แต่ไม่เคยได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์ร่วมกับน่ายางโดยตรง เลยนึกเสียดายที่ไม่เคยรู้จักมันอย่างดีเลย ในปีสุดท้ายของการศึกษาจึงอยากสำรวจลงลึกในโลกของยางพารา

เรื่องราวที่ดิฉันจับมาเล่าก็ได้จากข้อสังเกตระหว่างคุยกับคนในชุมชน พบว่าโรงงานผลิตแผ่นยางปิดกิจการลงเยอะมาก เพราะราคาแผ่นยางดิบมีราคาต่ำ ทำให้ดิฉันตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณค่าของวัสดุและการอุปโภค-บริโภคในประเทศไทย

ยางพารา วัสดุที่มีคุณสมบัติดีทางเชิงกล แข็งแรง ทนทาน กันน้ำ ยืดหยุ่น ทำไมถึงราคาต่ำ ? เมื่อสำรวจจึงได้คำตอบว่า "เพราะยางพาราขาดสุนทรียภาพทางความสวยงาม"

แล้วผลิตภัณฑ์อะไรละที่มีสุนทรียภาพสูง ?

ทำให้ดิฉันได้คำตอบเป็น [#สินค้าแฟชั่น](#)

สินค้าแฟชั่นถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เน้นความสวยงาม ไม่เน้นใช้งาน ซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้งานยางพารา โดยสิ้นเชิง ดิฉันจึงเลือกสินค้าแฟชั่นเป็นคำตอบของวัสดุนี้ เพื่อตั้งคำถามต่อถึงคุณค่าของความสวยงาม และคุณค่าของความจำเป็น

👉 ความพิเศษและความท้าทายของวัสดุ

ความท้าทายของการสร้างผืนยางพาราคือกระบวนการผลิตที่เริ่มมาจาก 'น่ายาง' ดิฉันทดลองสร้างรูปทรงและลวดลายหลายวิธี บางก็บางเกินไป หนาเกินไป และการแมทซ์ตัววัสดุกับลวดลายให้เข้ากันได้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความสวยงาม ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดเลยคะ

👉 คิดว่าโปรเจกต์นี้แสดงความเป็นตัวเราอย่างไร ?

โดยส่วนตัวดิฉันเป็นคนชอบตั้งคำถามและหาคำตอบผ่านสิ่งต่างๆรอบตัว ดิฉันชอบการเชื่อมโยง connect the dot for making a net ทำให้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สนุกมาก มันเหมือนกับการเปรียบเทียบของหลายๆ สิ่งที่ไม่เข้ากัน แต่มีความเชื่อมโยงถึงกันในแง่ใดแง่หนึ่ง

เอามาประกอบกับอารมณ์ขันที่ชอบอยู่ในงานออกแบบ ความตลกของสิ่งที่ไม่ควรอยู่ด้วยกัน เช่น รูปทรงกระเป๋าแบรนด์เนมกับผิวของมามา ใครจะอยากพกมามาบนข้อมือตลอดเวลา แล้วพอจับจึงรู้ว่า เอ๊ะ มามา...ม!!



1



คงเป็นการแก้งเพื่อนมั้งคะ ผ่านกระบวนการทดลองทั้งด้านผิวสัมผัส เคยทำ prototype ยางออกแล้วใส่ในกล่องให้เพื่อนหลับตาแล้วสัมผัส ตอนนั้นให้มุมมองใหม่กับยางพาราได้เยอะขึ้นมากเลย บ้างก็บอกว่า เป็นหนังไก่ เป็นสไลม์ หรือแปลกสุดคือจับแล้วรู้สึกว่ายากกัด (โห อันนี้เงงเลย 🤔)

👤 ในอนาคตมีแผนนำผลงานไปพัฒนาต่ออย่างไร ?

หลังจากได้คลุกคลีกับยางพารา ทำให้ได้เห็นความเป็นไปได้ในการต่อยอดทางด้านไอเดีย ทั้งในแง่วัสดุที่ค่อนข้างใหม่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย และในแง่งานศิลปะ

ตั้งแต่จบการศึกษามา 1 เดือน ก็ได้ต่อยอดทดลองนำยางพารามาอยู่ในสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องประดับ เป็นโปรเจกต์ที่สนุกและท้าทายมาก รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ทำ เหมือนตัวตัวเองได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ตอนนี้ตัวกำลังเปิดเพจทำศิลปะการทดลองเล็กๆต่างๆเพื่อรวบรวมไว้เพื่อเป็นทั้งไดอารี่ของตัวเอง และสื่อกลางเพื่อที่ให้คนไทยเห็นค่าของวัสดุนี้มากยิ่งขึ้น ในอนาคตอยากต่อยอดเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากยางพารา โดยใช้ยางพาราของที่บ้าน และอยากทำงานร่วมกับชุมชน กระจายรายได้ แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ด้วยกัน

ติดตามผลงานของ zao_nui ได้ที่

IG : https://instagram.com/zao_nui/

FB : [Zaonui](#)

ภาพและเนื้อหาได้รับการอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

#ARTofShowcase #ARTofMuse #ARTof #ARTofTH

เดิมความคิดสร้างสรรค์แบบย่อยง่ายจาก art of ได้ที่

- Twitter: <https://twitter.com/artofth>

- TikTok: <https://tiktok.com/@artofth>

- Youtube: <http://youtube.com/@artofth>



art of

กระเป๋าเส้นมาม่า ที่ทำจากยางพาราไทย

การออกแบบที่เอา 2 ชั่วมาเจอกัน

มาก มาก

Micro Rubber bag

The micro bag features a compact, minimalist design that makes a bold statement. The bag's structure is sturdy, yet its flexibility showcases the innovative use of rubber, making it a standout piece in any wardrobe.

100% latex



+9

52

แชร์ 22 ครั้ง

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z

